
รายงานการประชุมสภาคณาจารย 

สามัญ คร้ังที่ ๒/๒๕๕๔ 

วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง 

ช้ัน ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

========================= 

ผูมาประชุม 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย กุลณสรรค  สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  ประธาน 

 ๒. รองศาสตราจารย อธิป  ลิขิตลิลิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  รองประธานคนท่ี ๑ 

 ๓. รองศาสตราจารย ดวงพร  นะคาพันธุชัย คณะเทคนิคการแพทย   รองประธานคนท่ี ๒ 

 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ประฤดา  สุริยันต คณะศิลปศาสตร    รองเลขาธิการ  

 ๕. ผูชวยศาสตราจารย กิติกร  จามรดุสิต คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

 ๖. อาจารย กาญจนนภา  พงศพนรัตน วิทยาลัยนานาชาติ 

 ๗. อาจารย จงดี  โตอ้ิม คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

 ๘. ผูชวยศาสตราจารย จุรี  เจียรนัยศิลาวงศ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๙. ผูชวยศาสตราจารย ชาญคณิต  ก.สุริยะมณี คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ  ปล้ืมปติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 ๑๑. อาจารย ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตนแจมจํารัส สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 

 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย เทียนไชย  ตันไทย คณะวิศวกรรมศาสตร 

 ๑๓. อาจารย ธิติคม  พัวพันสวัสด์ิ คณะวิทยาศาสตร 

 ๑๔. อาจารย นลิน  อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร 

 ๑๕. ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  เนตร  หงษไกรเลิศ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

 ๑๖. ผูชวยศาสตราจารย ปราโมทย  ตระกูลเพียรกิจ คณะเภสัชศาสตร 

 ๑๗. ผูชวยศาสตราจารย พัชรินทร  นินทจันทร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 ๑๘. อาจารย ภัทรพงศ  เจริญกิจจารุกร วิทยาเขตกาญจนบุรี 

 ๑๙. รองศาสตราจารย มยุนา  ศรีสุภนันต คณะสาธารณสุขศาสตร 

 ๒๐. ผูชวยศาสตราจารย วรนุช  หวังศุภชาติ คณะเวชศาสตรเขตรอน 

 ๒๑. รองศาสตราจารย วิไล  หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร 

 ๒๒. รองศาสตราจารย วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๒๓. ผูชวยศาสตราจารย ศุภชัย  นาทะพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร 

 ๒๔. อาจารย สมมิตร  วงศบุญเนตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๒๕. ผูชวยศาสตราจารย สายพิณ  ประเสริฐสุขดี คณะกายภาพบําบัด 

 ๒๖. ผูชวยศาสตราจารย สุภาวรรณ  เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๒๗. อาจารย เสรี  วรพงษ คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

 ๒๘. อาจารย หอม  พรมออน วิทยาลัยศาสนศึกษา 

 ๒๙. รองศาสตราจารย อรพินทร  พิทักษมหาเกตุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

 ๓๐. อาจารย อิทธิพล  ปรีติประสงค สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

 ๓๑. อาจารย เอกราช เกตวัลห สถาบันโภชนาการ 
 

ผูไมมาประชุม 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ประณมพร  จวงพานิช วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา เลขาธิการ 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารย กําธร  ตันติวิทยาทันต สํานักงานอธิการบดี ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารย กําลัง  ชุมพลบัญชร คณะสัตวแพทยศาสตร 



 ๒ 
 ๔. รองศาสตราจารย จําลอง  อรุณเลิศอารีย คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

 ๕. อาจารย ธัชพงศ  งามอุโฆษ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 ๖. อาจารย พรพิมล  ล่ิมเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย 

 ๗. อาจารย ภุชงค  ลิขิตธนสมบัติ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 ๘. ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ  ขจรปรีดานนท สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 

 ๙. ผูชวยศาสตราจารย วรากร  เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร 

 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย วรางคณา  ชิดชวงชัย คณะทันตแพทยศาสตร 

 ๑๑. อาจารย ศุภกฤต  โสภิกุล คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง  โควศวนนท คณะพยาบาลศาสตร 

 ๑๓. อาจารย สุขสิริ  ดานธนวานิช วิทยาลัยราชสุดา 

 ๑๔. รองศาสตราจารย สุเทพ  ศิลปานันทกุล คณะสาธารณสุขศาสตร 

 ๑๕. อาจารย สุรัติ  ประพัฒนรังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

 ๑๖. อาจารย โสฬส  ศิริไสย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

 ๑๗. อาจารย อนุสิทธ์ิ  ตังคณานุกูลชัย วิทยาลัยการจัดการ 
 

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. อาจารย จามิกร สุขอเนก ประธานสภาอาจารยคณะเทคนิคการแพทย 

 ๒. นางสาวสุจิรา  สอนสม เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 

 ๓. นางพัชญา  วงษวันทนีย เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 

 ๔. นางสาวพรศิริ  บุญมาวงค เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

  ผูชวยศาสตราจารยกุลณสรรค  สายขุน ประธานสภาคณาจารย ทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม ไดดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 

 ๑.๑ การเย่ียมช่ืนชมสวนงานตางๆ (MU Visit) 

  ประธานแจงถึงกําหนดการเย่ียมชื่นชมสวนงานตางๆ ของสภามหาวิทยาลัย สรุปไดดังนี้ 

   ๑.๑.๑ มีการเย่ียมชื่นชมสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เม่ือวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มีสมาชิกเขารวมเย่ียมชื่นชม ดังนี้ ประธาน  

ผูชวยศาสต ราจารย กิติกร จามรดุสิต  ผูชวยศาสตราจารย วรนุช หวังศุภชาติ ผูชวยศาสตราจารย สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง 

ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปล้ืมปติวิริยะเวช   อาจารย ทัศนียา รัตนฤาทัย  อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสด์ิ และอาจารย ศุภกฤต 

โสภิกุล 

  สมาชิกไดใหความเห็นจากการไปเย่ียมชื่นชมสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียวา เปนสถาบันท่ี

ประสบความสําเร็จอยางสูง เชน  ศาสตราจารยเกียรติคุณ สุวิไล เปรมศรีรัตน ไดรับรางวัลในดานการนําภาษาไปชวยแกไขวิกฤต 

และลดความขัดแยง ในโครงการ "การจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาทองถ่ินและภาษาไท ยเปนส่ือ : กรณีการจัดการศึกษา

แบบทวิภาษา (ภาษาไทย-มลายูถ่ิน) ในโรงเรียนเขตพื้นท่ีส่ีจังหวัดชายแดนภาคใต " ซึ่งไดรับคัดเลือกเปนโครงการเดนของ  
สกว. ประจําป ๒๕๕๓ รวมท้ังเปนสถาบันท่ีมีงานวิจัยเปนจํานวนมากท่ีเก่ียวกับดานภาษา เชน ภาษาของชนกลุมนอย เปนตน 

  ๑.๑.๒ จะมีการเย่ียมชื่นชมสถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ในวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ 

๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.   สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ในวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

  สมาชิกท่ีสนใจเขารวมเย่ียมชื่นชม ขอใหแจงชื่อภายในเวลาท่ีกําหนด คือ วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 



 ๓ 
 ๑.๒ เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 

  ๑.๒.๑ สาระสําคัญจากการประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) 

   ประธานแจงวา ท่ีประชุม ปอมท. กําหนดประชุมสมัยสามัญ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๔ ในวันท่ี ๕-๖ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ณ หองประชุมจีระ บุญมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

  ๑.๒.๒ สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 

   ประธานไดแจงสาระสําคัญจากการประชุม คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล คร้ังท่ี  

๑/๒๕๕๔ วันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ มีดังนี้ 

   ๑) เสนอแกไขหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุม คร้ังท่ี ๒๓/๒๕๕๓ 

เม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เห็นดวยกับหลักการท่ีสภาคณาจารยเสนอขอแกไขประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง 

หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ .ศ. ๒๕๕๒ ประเด็นกรรมการลําดับท่ี “(๓) 

กรรมการท่ีไดรับการเสนอชื่อโดยกลุมผูถูกประเมินจํานวน ๑ ใน ๓ ของคณะ กรรมการประเมิน ” โดยใหปรับขอความให

เหมาะสมและนําเสนอท่ีประชุมอีกคร้ัง นั้น กองทรัพยากรบุคคล ไดปรับแกไขขอความดังกลาวเปน “(๓) กรรมการที่ไดรับ

การเสนอช่ือโดยกลุมผูรับการประเมินจํานวน ๑ ใน ๓ ของคณะกรรมการประเมิน โดยกระบวนการไดมาซึ่งกรรมการ

ดังกลาวใหเปนไปตามความเหมาะสมของแตละสวนงาน” 

   ๒) แนวปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินงบประมาณ 

   เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยไมไดรับจัดสรรเงินสําหรับอัตราเกษียณ

ของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปล่ียนสถานภาพมาจากขาราชการซึ่งเกษียณ อายุงานต้ังแตป พ .ศ. ๒๕๕๑- ๒๕๕๓ ทําให

มหาวิทยาลัยไมไดรับเงินท่ีจะใชในการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนในอัตราดังกลาว ซึ่งท่ีประชุม กบค. ไดอนุมัติดังนี้ 

   ๒.๑) มิใหสวนงานบรรจุและแตงต้ังบุคคลในอัตราเกษียณของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ี

เปล่ียนสถานภาพมาจากขาราชการ หากสวนงานใดมีความจําเปนตองบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราเกษียณดังกลาว 

ใหบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อสวนงาน) ไปกอน จนกวามหาวิทยาลัยจะไดรับการจัดสรรเงินจากสํานักงบประมาณ 

ท้ังนี้สวนงานท่ีดําเนินการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อทดแทนอัตราเกษียณดังกลาวไปแลวนั้น มหาวิทยาลัยจะไมมีการเรียก

คืนอัตราดังกลาว 

   ๒.๒) สวนงานควรพิจารณาใหรอบคอบในการตอเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

โดยกล่ันกรองจากผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนและเหมาะสมจริงๆ ซึ่งจะแกปญหาการไมไดรับเงินจากสํานักงบประมาณ เนื่องจาก

ยังไมเกษียณอายุงานเพราะการตอเวลาปฏิบัติงานจะสงผลตอการไมไดจัดสรรอัตราคืนเพื่อบรรจุและแตงต้ังพนักงาน

มหาวิทยาลัยใหม 

   ๒.๓) มหาวิทยาลัยไดรางประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

และแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร  (อํานวยการ) และตําแหนงประเภทผูบริหาร (ระดับหัวหนาหนวยงาน

ภายในโรงพยาบาลและระดับหัวหนางานในสวนงาน /หนวยงาน ) เพื่อใชในการบริหารจัดการของสวนงานตางๆ ใหมี

ประสิทธิภาพ และคลองตัว ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

   ตําแหนงประเภทผูบริหาร (อํานวยการ ) ไดแก หัวหนาสํานักงานอธิ การบดี ผูอํานวยการ

กอง หัวหนาศูนยในสํานักงานอธิการบดี เลขานุการคณะ หัวหนาสํานักงานตามโครงสรางใหม 

   ตําแหนงประเภทผูบริหาร (ระดับหัวหนาหนวยงานในโรงพยาบาล ) ไดแก หัวหนาฝายการ

พยาบาล หัวหนางานการพยาบาล ผูตรวจการพยาบาล หัวหนาหอผูปวย หัวหนาหนวยทาง การพยาบาล หัวหนาพยาบาล

ประจําภาควิชา หัวหนาฝายเภสัชกรรม และหัวหนาฝายอ่ืนในโรงพยาบาล ซึ่งเปนตําแหนงหัวหนาหนวยงานท่ีใชวิชาชีพใน

โรงพยาบาล 



 ๔ 
   ตําแหนงประเภทผูบริหาร (ระดับหัวหนางานในสวนงาน /หนวยงาน) ไดแก หัวหนางานใน

หนวยงานซึ่งไดรับจัดต้ังตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

   มีวาระการดํารงตําแหนง ๔ ป แตไมจํากัดจํานวนวาระท่ีไดรับแตงต้ัง 

   มติท่ีประชุม กบค . เห็นวา ตําแหนงประเภทผูบริหารดังกลาวมีความหลากหลาย จึง

มอบหมายให ศาสตราจารย ประสิทธ์ิ วัฒนาภา รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ หารือกับผู เก่ียวของ

เพื่อนําผลสรุปเสนอท่ีประชุมคร้ังตอไป 
 

  ๑.๒.๓ สาระสําคัญจากการประชุมคณบดี 

   ประธานแจง ถึงสาระสําคัญจากการประชุมคณบดี คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๔ วันท่ี ๒๖ มกราคม 

๒๕๕๔ มีดังนี้ 

   ๑) มีการเสนอรางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการสรรหาหัวหนาภาควิชา พ .ศ. .... 

โดยมีการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการสรรหาหัวหนาภาควิชา พ.ศ. ๒๕๕๐ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

   ๑.๑) กําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชา ซึ่งเปนบุคคลภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

   ๑.๒) กําหนดการไดมาซึ่งรายชื่อผูสมควรดํารงตํา แหนงหัวหนาภาควิชาใหไดมาจากการ

เสนอชื่อโดยผูปฏิบัติงานในภาควิชา หรือวิธีการท่ีคณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรกําหนด 

   ๑.๓) กําหนดวิธีการสรรหาหัวหนาภาควิชา เพื่อใหสอดคลองและเปนแนวทางเดียวกันกับ

การสรรหาหัวหนาสวนงาน 

   ท่ีประชุมคณบดีเห็นชอบและใหดําเนินการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
    

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๒.๔ สาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที ่๔๔๖ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ 

  ประธานแจงวา สรุปสาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๔๔๕ วันท่ี ๑๕ ธันวาคม 

๒๕๕๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๓ จํานวนสมาชิกสภาคณาจารยที่เขาประชุม สภาคณาจารย สามัญ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๕ 

มกราคม ๒๕๕๔ 

 ประธานแจงวา ในการประชุมสภาคณาจารย สามัญ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๔ วันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๔ มี

สมาชิกมาประชุม จํานวน ๔๐ คน ไมมาประชุม ๘ คน คิดเปนรอยละ ๘๓.๓๓ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๔ งาน ๔๒ ป วันพระราชทานนาม ๑๒๓ ป มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ประธานแจงวา มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดจัดงาน ๔๒ ป วันพระราชทานนาม ๑๒๓ ป 

มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  กําหนดการจัดงา นตาม

เอกสารประกอบการประชุม ในสวนของสภาคณาจารยจะมีพิธีมอบโลรางวัลอาจารยตัวอยาง ประจําป ๒๕๕๓ ในเวลา ๑๓.๐๐ – 

๑๔.๓๐ น. ณ หองบรรยายศาสตราจารย นพ.ชัชวาล โอสถานนท สํานักงานอธิการบดี ศาลายา ขอเชิญสมาชิกสภาคณาจารยเขา

รวมเปนเกียรติในพิธีมอบโลรางวัลอาจารยตัวอยางตามกําหนดการดังกลาว 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

 



 ๕ 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 

 รับรองรายงานการประชุม สภาคณาจารย สามัญ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๔ ประชุมเมื่อวันที่ ๕ มกราคม 

๒๕๕๔ 

 ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๔ ประชุมเม่ื อวันท่ี ๕ 

มกราคม  ๒๕๕ ๔ ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล แลวมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเน่ือง 

 ๓.๑ การเลือกประธานและเลขานุการฝายตางๆ  

  ประธานชี้แจงวา ตามท่ีไดเสนอใหสมาชิกสมัครเปนกรรมการฝายตางๆ และขอใหแตละฝายเลือก

ประธาน และเลขานุการนั้น ขณะนี้มีการเลือกประธานและเลขานุการแลว ๒ ฝาย ไดแก คณะกรรมการฝายกิจการบริหารและ

ธรรมาภิบาล  ซึ่งประธานไดแก อาจารย ภุชงค ลิขิตธนสมบัติ เลขานุการ ได แก อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสด์ิ   และ

คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา  ประธาน ไดแก ผูชวยศาสตราจารย พัชรินทร นินทจันทร  เลขานุการ ไดแก  

ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปล้ืมปติวิริยะเวช  สําหรับฝายอ่ืนๆ ขอใหดําเนินการ เลือกประธาน และเลขานุการ หลังจากเสร็จ

จากการประชุมสภาคณาจารยในวันนี้ 

  สําหรับคณะกรรมการเฉพาะกิจอีก ๒ ฝาย ไดแก คณะกรรมการกิจการสภาคณาจารย และ

คณะทํางานศึกษาการเตรียมความพรอมมหาวิทยาลัยมหิดลเขาสูประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ไดกําหนด

หนาท่ีของท้ัง ๒ ฝาย เรียบรอยแลว ดังนี้ 

  คณะกรรมการกิ จการสภาคณาจารย มีหนาท่ีทบทวนกระบวนการและกลไกการทํางานของสภา

คณาจารย เสนอแนะแนวทางการทํางานของสภาคณาจารย 

  คณะทํางานศึกษาการเตรียมความพรอมมหาวิทยาลัยมหิดลเขาสูประชาคมอาเซียน  ค.ศ. ๒๐๑๕ มี

หนาท่ีศึกษาขอมูลเก่ียวกับผลกระทบท้ังผลดี ผลเสียตอมหาวิทยาลัยมหิดลเม่ือจัดต้ังประชาคมอาเซียนในป ค.ศ. ๒๐๑๕ เชน 

ผลกระทบดานการศึกษา การวิจัย บุคลากร และศึกษาการเตรียมพรอมของมหาวิทยาลัยมหิดลดานตางๆ เพื่อเขาสูประชาคม

อาเซียนในป  ค.ศ. ๒๐๑๕ ขอใหสมาชิกท่ีสนใจสมัครเปนกรรมการ ท้ัง ๒ ชุด ลงชื่อในเอกสารท่ีฝายเลขานุการเวียน แจงใน

ระหวางการประชุม 

  ประธานชี้แจงเพิ่มเติมประเด็นการเตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัยมหิดลในการเขาสูประชาคม

อาเซียนวา อธิการบดีไดเสนอในท่ีประชุม กบค . เม่ือวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ โดยขอใหทุกสวนงานเตรียมความพรอมใน

ดานตางๆ เพื่อรองรับนโยบายเปดประชาคมสู อาเซียนในป ค.ศ. ๒๐๑๕ เชน การปรับปรุงหลักสูตรดานการศึกษา การ

ฝกอบรมตางๆ เปนตน 

  สมาชิกสภาคณาจารยใหขอเสนอแนะในเร่ืองดังกลาว สรุปไดดังนี้ 

  ๑. การเปดเสรีทางดานการศึกษา ถาประเทศใดพรอม ก็จะไดเปรียบมากกวา เสนอใหประธานสภา

คณาจารยศึกษาขอตกลงท่ีรัฐบาลไดลงนามไว การศึกษาซึ่งเปนสวนหนึ่งของการคา ถาไมเตรียมพรอม อาจจะไมมีนักศึกษามา

เรียนก็ได 

  ๒. มีผลกระทบตอองคกรวิชาชีพตางๆ ซึ่งปจจุบันมีการสอบโดยใชภาษาไทย อาจจะถูกบังคับให

ปรับเปล่ียนเปนภาษาอังกฤษ เพื่อใหเปน International รวมท้ังวิชาการต างๆ ตองสอนเปนภาษาอังกฤษ  เพื่อใหนักศึกษาจาก

ประเทศอ่ืนๆ สามารถมาเรียนได ดังนั้นตองดูรายละเอียดในสัญญาท่ีมีการลงนามไว 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

                      ๓.๒ การสานเสวนา เร่ือง บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการประจําสวนงาน 

  ประธานชี้แจงวา ตามท่ี สภาคณาจารยกําหนดจัดเสวนาเร่ือง บทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการ

ประจําสวนงาน ในวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ณ หองประชุม ศาสตราจารยเกียรติคุณสิรินทร พิบูลนิยม สถาบันชีววิทยา



 ๖ 
ศาสตรโมเลกุล  นั้น ไดดําเนินการออกหนังสือเชิญไปยังคณบดี ผูอํานวยการสวนงาน และสมาชิกเรียบร อยแลว ขณะนี้อยูใน

ระหวางรวบรวมรายชื่อผูเขาเสวนา ซึ่งกําหนดภายในวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ วัตถุประสงคของการจัดเสวนาคร้ังนี้ เพื่อ

ตองการแลกเปล่ียนความรูความเขาใจในบทบาทของกรรมการประจําสวนงาน และแบง ปนประสบการณ ดังนั้น นอกจาก 

ศาสตราจารย วิจารณ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยจะเปนผูบรรยายแลว อยากใหมีการแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย และ

ฟงมุมมองจากกรรมการประจําสวนงานตางๆ จึงขอใหสมาชิก เสนอแนะผูท่ีมีมุมมองและประสบการณในเร่ืองดังกลาว มายัง

ประธานสภาคณาจารยเพื่อดําเนินการตอไป 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

 ๓.๓ การรายงานการดําเนินงานของกรรมการฝายตางๆ  และการรายงานจากผูแทนสภาคณาจารย

ในคณะกรรมการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

      ๓.๓.๑ คณะกรรมการฝายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล และอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนา

ระบบบริหารงานบุคคล  

   อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสด์ิ  เลขานุการคณะกรรมการฝ ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล 

ชี้แจงวา ไดจัดกิจกรรมไปเย่ียมชมและศึกษาดูงานดาน PA ณ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) เม่ือวันท่ี ๑๔ มกราคม 

๒๕๕๔ และบริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) เม่ือวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ หนวยงานท่ีจะไปเย่ียมชมอีก 

๒ แหง ไดแก บริษัท ปตท . จํากัด (มหาชน) วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ สมาชิกท่ีสนใจไปรวมเย่ียมชม ขอใหแจงชื่อท่ีฝายเลขานุการ  และจะสรุปประเด็นจากการไปเย่ียมชม

ศึกษาดูงานดาน PA ท่ีผานมา ลงขาวสภาคณาจารยฉบับตอไป 

 สําหรับประเด็นการแกไขประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการฯ มีความเห็นวา ประเด็นท่ีท่ีประชุม กบค. มีมติเห็นชอบให

แกไขนั้น ไมตรงกับท่ีสภาคณาจารยเสนอ คณะกรรมการฯ จะไดพิจารณาเพื่อดําเนินการตอไป 

 ประธานใหความเห็นในประเด็นดังกลาววา เนื่องจากสวนงานในมหาวิทยาลัยมีความแตกตางกัน  

ขอใหมองภาพรวมท้ังมหาวิทยาลัย จะเจาะจงเฉพาะสวนงานใดสวนงานหนึ่งไมได มติท่ีประชุม กบค. จึงเห็นสมควรใหเปนไป

ตามความเหมาะสมของสวนงาน 

 สมาชิกไดต้ังขอสังเกตเร่ืองกระบวนการไดมาซึ่งกรรมการประเมิน ซึ่งแตงต้ังโดยผูบังคับบัญชา

ชั้นตน มักมีความเห็นสอดคลองกัน จึงไมไดพิทักษสิทธิของผูถูกประเมินเทาท่ีควร 

 นอกจากนี้ ประธานได เสนอใหคณะกรรมการชุดนี้รวบรวมประเด็นเก่ียวกับปญหาการบริหารและ  

ธรรมาภิบาลท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานตางๆ เพื่อเปนขอมูลในการประชุมคณะกรรมการคุณภาพการบริหารและธรรมาภิบาลของ

สภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะประชุมในกลางเดือนนี้ 

                              ๓.๓.๒ กรรมการฝายพัฒนาอาจารย 

   คณะกรรมการฝายพัฒนาอาจารยจะประชุมเพื่อเลือกประธาน และเลขานุการ หลั งจากเสร็จ

ส้ินจากการประชุมสภาคณาจารยในวันนี้ 

๓.๓.๓ กรรมการฝายวิชาการ  

         ผูชวยศาสตราจารย วรนุช หวังศุภชาติ แจงวา ไมได สมัครเปนกรรมการฝายวิชาการ แต

ไดรับสรุป ผลจากการจัดเสวนาวิชาการฯ แลวสวนหนึ่ง แตยังขาด คําบรรยายของวิทยากรอี ก ๑ ทาน ขณะนี้อยูในระหวาง

ดําเนินการ เม่ือไดรับเอกสารดังกลาวครบแลว จะสรุปลงขาวสภาคณาจารยตอไป 

๓.๓.๔ อนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ  

  รองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี ผูแทนสภาคณาจารยในคณะอนุกรรมการพิจารณา

กล่ันกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ ไดสรุปผลจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๕๓ ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 



 ๗ 
๓.๓.๕ กรรมการฝายกิจการนักศึกษา และกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

        ผูชวยศาสตราจารย พัชรินทร  นินทจันทร ประธานกรรมการฝ ายกิจการนักศึกษา และ

ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แจงวาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยคร้ังท่ีแลว ไดมอบหมายให อาจารย จงดี โตอ้ิม เขาประชุมแทน สรุปสาระสําคัญจากการ

ประชุม ไดดังนี้ 

  ๑. กองกิจการนักศึกษาได รางคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค ท่ีมีคุณสมบัติ ดี เกง ทํา

ประโยชนแกมนุษยชาติ ถารางฯ ดังกลาวเสร็จแลวจะสงใหสวนงานตอไป 

  ๒. มหาวิทยาลัยจะจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูนํานักศึกษา โดยขอใหแตละสวน

งานสงชื่อ สวนงานละ ๑-๒ คน กําหนดจัดในวันท่ี ๗-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ 

  ๓. มีการสํารวจเก่ียวกับปญหาสะทอนการขาดวินัยของนิสิตและนักศึกษา มีจํานวน ๑๕๐ 

สถาบัน ลําดับท่ีมีปญหา คือ ๑) การแตงกาย ๒) การจราจร ๓) สารเสพติด บุหร่ี ๔) ไมปฏิบัติตามกรอบของมหาวิทยาลัย 

สําหรับมหาวิทยาลัยมหิดล กําลังพิจารณาวาจะนําปญหาใดมาพิจารณา 

  ๔. มหาวิทยาลัยไดสงบุคลากรเขารวมประชุมเก่ียวกับสารเสพติด มหาวิทยาลัยอยากใหคณะ 

สถาบัน รายงานตัวเลขนักศึกษาติดสารเสพติดตามความเปนจริง 

  สมาชิกต้ังขอสังเกตวา มีการด่ืมสุราในกลุม นักศึกษา ซึ่งเปนปญหาใหญของมหาวิทยาลัย 

สภาคณาจารยอาจจะจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม และรณรงคเร่ืองสารเสพติดตอไป 

  ๕. มหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมความสุขของนักศึกษาเพื่อปญญาของแผ นดิน โดยอาราธนา

พระไพศาล วิสาโล มาบรรยาย ยังไมไดกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี 

  ๖. การรางยุทธศาสตรกิจการนักศึกษา จะมีประชุมอีกคร้ัง วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 

  สมาชิกมีขอเสนอวา มีรานขายสุรา และบุหร่ีรอบๆ มหาวิทยาลัยเปนจํานวนมาก ผูบริหารจะ

มีวิธีการจัดการอยางไร มีบางมหาวิทยาลัยท่ีประสบปญหาดังกลาว เชนเดียวกัน  แตทางหนวยงาน ของรัฐท่ีรับผิดชอบไมคอย

สนใจ มหาวิทยาลัยตองดําเนินการเอง  

                              ๓.๓.๖ กรรมการฝายสวัสดิการและกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย   

 อาจารย ธัชพงศ งามอุโฆษ ประธาน กรรมการฝายสวัสดิการ และ ผูแทนสภาคณาจารยใน

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ลาประชุม 

๓.๓.๗ กรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล  

          รองศาสตราจารย วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการอุทธรณและ

รองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา มีการประชุมคณะกรรมการฯ เม่ือวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ มีการพิจารณาเร่ืองการ

ทะเลาะวิวาท และการทํารายรางกายของเจาหนาท่ีในสวนงานหนึ่ง ซึ่งอยูระหวางการพิจารณา และกําลังจะไดขอสรุป   

๓.๓.๘ กรรมการฝายประชาสัมพันธ 

  ประธานแจงวา ขาวสภาคณาจารย ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๔ ยังไมไดออก เนื่องจากยังขาด

ขอมูลท่ีเปนวิชาการ สําหรับเว็บไซตสภาคณาจารย ไดมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง สมาชิกท่ีมีขอมูล หรือขาวสารท่ีเปนประโยชน 

ขอใหสงไดท่ีฝายเลขานุการ 

๓.๓.๙ กรรมการฝายรับเร่ืองรองเรียน   

  ประธานแจงวา ไมมีเร่ืองรองเรียน 

๓.๓.๑๐ กรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   

            ผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการจราจรและความ

ปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ลาประชุม  

๓.๓.๑๑ คณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา   

  อาจารย นลิน อารียา ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ 

ศาลายา แจงวา ไมมีการประชุม 

 



 ๘ 
๓.๓.๑๒ กรรมการมาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท ผูแทน สภาคณาจารยในคณะกรรมการ

มาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ไดสรุปสาระสําคัญจากการป ระชุมคณะกรรมการฯ  คร้ังท่ี  

๑/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ หองประชุม ๑ กองกายภาพและส่ิงแวดลอม อาคารศาลายา ชั้น ๒ ดังนี้ 

   - คณะกรรมการฯไดสรุปกิจกรรมตลอดป  ๒๕๕๓ ท้ังส้ิน จํานวน ๒๖ กิจกรรม อาทิ  การ

จัดอบรมสุขลักษณะท่ีดีในการประกอบอาหาร การตรวจประเมินดานสุขาภิบาลอาหาร   การตรวจสอบความปลอดภัยของ

อาหาร การคัดเลือกผูประกอบการรานอาหาร  การสํารวจความพึงพอใจ และอ่ืนๆ เปนตน 

   - คณะกรรมการไดจัดทําตารางกําหนดการคัดเลือกผูประกอบการ สําหรับโรงอาหารแหง

ใหมเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูในชวงการประกาศรับสมัคร จนถึงวันท่ี  ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ โดยสรุปแลว โรงอาหารแหงใหม

คาดวาจะเร่ิมใหบริการในกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ ภายใตการดําเนินการของกรรมการบริหารสินทรัพย 

   - การดําเนินการท่ัวไปของโรงอาหารปจจุบันเรียบรอยดี หลังจากเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ 

จะเปล่ียนแปลงเปนสนามกีฬาบาสเก็ตบอล 

๓.๓.๑๓ กรรมการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล   

 ผูชวยศาส ตราจารย ชาญยศ ปล้ืมปติวิริยะเวช ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการ

ดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา ไมมีการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา   

๔.๑ การจัดสัมมนา (Retreat) สภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป ๒๕๕๔ 

 ประธานได กําหนด ใหมีการจัดสัมมนา (Retreat) สภาคณาจารย ประจําป ๒๕๕๔  เพื่อทบทวนการ

ทํางานท่ีผานมา และแผนงานในอนาคต กําหนดจัดในชวงปดภาคเรียน ไดเสนอให อาจารย โสฬส ศิริไสย เปนผูดําเนินการ

เขียนโครงการ และรายละเอียดตางๆ โดยจะเชิญบุคคลภายนอกมาเปนวิทยากร ๑ ทาน 

 ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบใหกําหนดจัด สัมมนาฯ  ในวันท่ี ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ ณ อําเภอ หัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ และไดมอบหมายใหฝายเลขานุการติดตอประสานงานเร่ืองสถานท่ีตอไป 
 

 

ระเบียบวาระที่  ๕ เร่ืองอื่นๆ   

   ๕.๑ กําหนดการประชุมสภาคณาจารย คร้ังตอไป   

 ท่ีประชุมกําหนดประชุมสภาคณาจารย คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๔ ในวันอังคารท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา 

๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี ศาลายา เนื่องจาก

ตามกําหนดเดิม คือ วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ตรงกับวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจั ดงานวันคลายวันพระราชทานนาม ซึ่งในสวน

ของสภาคณาจารยมีภารกิจเก่ียวกับพิธีมอบโลรางวัลอาจารยตัวอยาง 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๕ น. 

 

 

         

 นางสาวสุจิรา  สอนสม         ผูชวยศาสตราจารย ประฤดา สุริยันต 
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